



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	๑. จากการนำเสนอบทความ "หยุดไม่ได้ซ้ำยิ่งไปไกล ปัญหาวัน (๑) งานวิจัยสะท้อนชัด" ของเดลินิวส์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นแนวทางเพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป	✓ ดย./สป.
✓	๒. ขอขอบคุณกระทรวงฯ ที่จัดการสัมมนาเครือข่ายบุคลากรคลังสมอง สู่ พม. ๔.๐ เมื่อวันที่ ๔-๕ เม.ย. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น โดยขอให้กระทรวงฯ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มเติมให้มีระบบการสอนงาน/วัฒนธรรมองค์กร/เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการใช้ภาษาต่างประเทศ/ส่งเสริมให้มีการอบรมเพิ่มพูนทักษะ/การเข้าร่วมประชุมระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาการทำงานของ พม. ต่อไป	สป./ทุกหน่วยงาน ✓
	๓. จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐ ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมี ร.นรม. (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆ อาทิ - การจัดระเบียบชุมชนริมคลองลาดพร้าว ขอให้ปฏิบัติการข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรม/ขับเคลื่อนงานมวลชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง - การจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ขอให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - การจัดระเบียบพื้นที่ภูทับเบิก ขอให้สรุปรายงานนำเสนอ ครม.ทราบต่อไป - การสร้างมาตรฐานด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว	พอช./กคช. พส. พส. กคช./สป.
	๔. การสร้างมาตรฐานด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว จ.สมุทรสาคร ขอให้กระทรวงฯ สืบหาข้อมูล/วางแผนการดำเนินงานให้ครอบคลุมในทุกมิติ อาทิ สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย/การจัดสร้างศูนย์เด็กเล็กในชุมชน โดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รมว.พม.วางแผนจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในเดือน พ.ค. ๒๕๖๐	กคช./สป./ดย. ✓
	๕. การเตรียมการจัดแสดงดนตรีของศิลปิน S2S ขอให้กระทรวงฯ วางแผนเตรียมการ/ตรวจสอบความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การจัดงานและขั้นตอนพิธีการต่างๆ/การซักซ้อม/ประชาสัมพันธ์/การบริหารจัดการผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้ง ให้มีการขยายผลการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ รมว.พม.จะขอติดตามความคืบหน้าการจัดงานดังกล่าวในสัปดาห์ต่อไป	พก.
	๖. จากการที่ผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดงเข้ารื้อน้ำขอพร และกล่าวขอบคุณ รมว.พม.ที่ขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดงให้เป็นผลสำเร็จ เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐ ณ กระทรวง พม. ขอขอบคุณกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของประชาชน	กคช.
	๗. การขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป อาทิ - โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ/โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน (TOD) - การจัดสร้างศูนย์เด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ - การดำเนินการเกี่ยวกับคนย้ายถิ่น ภายใต้บทบาทภารกิจของ พม. - การสร้างมาตรฐานด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว จ.สมุทรสาคร	กคช. ✓ ดย. สป. กคช./สป.

รับมอบ ๓๐๐๘, ๓๖, ๓๖, ๓๖, ๓๖ / ๓๖๐๑/๖ ๑๘๐๘ ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐
นางจิณณพัฒน์สุดา บุชบาคังสมจิตต์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐

นางสาวแรมรุ่ง สุพรรณเสนีย์
(ทพ.วิมลวิมล)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
๓๓,
๒๑ ๒๖๐.๖๐. ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐